
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 
บริษัท เอสซีบี เอกซ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมไทยพาณิชย ์1 ช้ัน 22  
ส านักงานใหญ่ เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร     

________________________________________________________ 

   นายวิชิต สรุพงษช์ยั ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและ
เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

   กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่  
1. นายวิชิต สรุพงษช์ยั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
2. นายประสณัห ์ เชือ้พานิช กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการเทคโนโลยี 
3. นายกานต ์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และ

บรรษัทภิบาล และกรรมการบรหิาร 
4. นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายไพรนิทร ์ ชโูชติถาวร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และ

กรรมการบรหิาร 
6. นางกลุภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัความเสี่ยง และ

กรรมการตรวจสอบ 
7. นายอาทิตย ์ นนัทวิทยา กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการก ากบัความเสี่ยง 

กรรมการเทคโนโลยี และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

   กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ได้แก่  
1. พล.อ.อ. สถิตยพ์งษ ์ สขุวิมล กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
2. พ.ต.อ.ธรรมนธิิ วนิชยถ์นอม กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
3. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิาร 
4. นางสาวจรีพร  จารุกรสกลุ กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการก ากับความเสี่ยง 

และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
5. นางนนัทวลัย ์ ศกนุตนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวกลุยา ตนัติเตมิท กรรมการ และกรรมการก ากบัความเสี่ยง 
7. นายธิบดี วฒันกลุ กรรมการ 

   กรรมการทีล่าประชุม 
1.  นายชยัรตัน ์  ปัณฑรุอมัพร กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
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   ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการเขา้รว่มประชุมรวม 14 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 คน คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 93.33 

   ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มและผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
1. นายอารกัษ์ สธีุวงศ ์ Deputy Chief Executive Officer  
2. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
3. นายสารชัต ์ รตันาภรณ ์  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท คารด์ เอกซ ์จ ากัด 
4. นางอภิพนัธ ์ เจรญิอนสุรณ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรกิาร บรษิัท ออโต ้เอกซ ์จ ากดั  
5. นายมาณพ เสงี่ยมบตุร Chief Financial Officer 
6. นางวลัลยา  แกว้รุง่เรือง Chief Legal Officer and Chief Compliance Officer 
7. นางสาวธีรนิทร ์ รตันภิญโญวงศ ์ Head of Portfolio Value Creation 
8. นางสาวอรพินท ์ สินถาวรกลุ Head of Finance and Accounting 
9. นายแสงชาติ วนิชเวทยพ์ิบลู Senior Compliance Expert  

10. นายสิทธิพร  ธัญญะรตันะ Senior Legal Expert 
11. นางสาวหทยัพร  จิรจรยิาเวช Portfolio Value Creation Lead 

   ผู้สอบบัญชีและทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
1. นางสาวอรวรรณ   ชณุหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6105  

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นายนิติกานต ์ รามนฏั ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ  ากดั 

   เลขานุการบริษัท (นางศิริบรรจง อุทโยภาศ) แจง้ใหป้ระธานทราบว่า ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และ
มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนมีจ านวนรวม 2,300 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้จ านวน 2,484,950,325 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
73.8007 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  

    ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567  

    เปิดประชมุเวลา 14.00 น.  

     ประธานแจง้ที่ประชุมว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCBX”) จัดใหก้ารประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีด้  าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

            ประธานไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทในกลุม่ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท และผูส้อบบญัชี
ของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุม รวมถึงที่ปรกึษากฎหมายซึ่งท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของการมอบฉันทะ การนบั
องคป์ระชมุ และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ 

   หลงัจากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท ชีแ้จงการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้และวิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนเสียง ซึ่งถือเป็นกติกาในการลงคะแนนเสียงในที่ประชมุ  
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   เลขานุการบริษัทไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอค าถาม ระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่  1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตามหลักเกณฑข์องบริษัท  
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้เสนอเรื่องดังกล่าว และไดเ้ชิญที่ประชุมรับชมวีดิทัศนวิ์ธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุน้ โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

 ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 38. ก าหนดว่าการวินิจฉยัชีข้าดหรือลงมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหก้ระท าโดยการออก
เสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นจะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียงเสมอ  ทั้งนี ้ในการ
ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เม่ือประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียงในวาระใด ใหผู้เ้ขา้ประชมุกดเลือกวาระการประชมุที่
ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีทัง้หมด 3 ตวัเลือก คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
ยกเวน้การออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถแกไ้ขการลงคะนนเสียงไดต้ลอดเวลาจนกว่าวาระนัน้จะปิดการลงคะแนน 
และหากผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด หรือยกเลิกการลงคะแนน บรษิัทจะถือว่าผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมออกเสียงเห็นดว้ย โดยเมื่อครบก าหนดเวลา 2 นาที บริษัทจะปิดการลงคะแนน และประกาศผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมทราบ ยกเวน้วาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  
ซึ่งเป็นการเลือกตัง้รายบคุคล โดยบรษิัทจะใหเ้วลาผูถื้อหุน้ทัง้หมด 3 นาที ส  าหรบัการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงในวาระใด ๆ ไวใ้น
หนงัสือมอบฉันทะโดยถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ลว้ บริษัทจะบนัทกึการลงคะแนนเสียงในวาระดงักลา่วตามที่ผูถื้อหุน้แสดง
ความประสงคไ์วล้ว่งหนา้   

ส าหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้แบ่งเป็น  
2 ประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่  

1. วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่
ออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านัน้ โดยไม่คิดรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่งดออกเสียง 

2. วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ ไดแ้ก่วาระที่ 5 ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ 

 ทัง้นี ้จ  านวนผูเ้ขา้ประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผูเ้ขา้มาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจาก
การประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิน้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าประชุมลงทะเบียนออกจากองคป์ระชุม ระบบจะตัด
คะแนนเสียงของผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุมส าหรบัวาระที่ยังไม่ไดล้งคะแนนเสียง  เพื่อค านวณฐานคะแนนเสียงที่
ถกูตอ้ง และเม่ือการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแลว้เสรจ็ เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูร้ายงานผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระถดัไป  

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ไดม้ีเวลาสอบถามอย่างน้อย 1 นาทีในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่
ประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามารถเลือกด าเนินการได ้2 วิธี คือ (1) สอบถามโดยวิธีพิมพ  ์
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ขอ้ความ หรือ (2) สอบถามโดยวิธี VDO Conference ที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเลือกว่าจะเปิดไมโครโฟนเพื่อพูดอย่าง
เดียว (โดยไม่แสดงหนา้) หรือเปิดกลอ้งและไมโครโฟน ส าหรบัค าถามที่สง่โดยวิธีพิมพข์อ้ความ เลขานกุารบรษิัทจะรวบรวม
และอ่านค าถามของผูถื้อหุน้เพื่อให้ที่ประชุมชีแ้จง และเพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอื่นไดม้ีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับวาระ
การประชุมเท่านัน้ ส  าหรบัค าถามอื่น ๆ ที่ไม่ไดต้อบในที่ประชมุ บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชมุ     
ผูถื้อหุน้ต่อไป 

 การด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและใชร้ะบบ
การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการ
ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี ้บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายและเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดประกาศนโยบายความเป็น
สว่นตวัส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ในหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี  ้

 หลงัจากนั้น ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไวใ้นหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่ 1 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 ประธานไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานประจ าปี 2566 ของคณะกรรมการ ตามที่แสดงไวใ้นรายงาน
แบบ 56-1 One Report ที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ พรอ้มกับหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ลว้  และ
ประธานขอใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารน าเสนอรายงานในรูปแบบวีดิทศันใ์หท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

 ในปี 2566 นับเป็นปีแรกที่บริษัทไดด้ าเนินธุรกิจภายใตโ้ครงสรา้งใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแบ่งรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

1. กลุม่ธุรกิจธนาคาร ซึ่งยงัคงเป็นธุรกิจหลกัที่สรา้งผลก าไรใหแ้ก่กลุม่เอสซีบี เอกซ ์ 
2. กลุม่ธุรกิจบรกิารทางการเงินดิจิทลัและสินเชื่อรายย่อย ที่เริ่มสามารถสรา้งผลก าไรไดใ้นปีนี ้และ  
3. กลุม่ธุรกิจแพลตฟอรม์และเทคโนโลยี ที่ยงัคงพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทมีบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนแผนธุรกิจและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มทัง้หมด เพื่อ
เสริมสรา้งขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นเทคโนโลยีและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู เพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัที่ยั่งยืน รวมถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นดา้น เทคโนโลยี
ทางการเงิน เทคโนโลยีดา้นสิ่งแวดลอ้ม หรือการขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัใหค้วามส าคญักับการ
ผลกัดนัโครงการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิใหเ้ป็นศนูยอ์ีกดว้ย  

ในรอบปี 2566 บริษัทไดมุ้่งเนน้การด าเนินงานที่ส  าคัญใน 3 ดา้นหลกั เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทาง
การเงินชัน้น าในภมูิภาค ไดแ้ก่  
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1. การเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึน้ (Being a Better Bank) โดยใหค้วามส าคญักบั 
o การบริหารและควบคุมคุณภาพสินทรพัยอ์ย่างรดักุม ท่ามกลางความเสี่ยงที่สูงขึน้ ตลอดจนการ

ปลอ่ยสินเชื่ออย่างมีความรบัผิดชอบ  
o การควบคมุตน้ทุนทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของ 

ระบบเทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
ปรบัปรุงการด าเนินงาน  

2. การท าใหบ้รกิารทางการเงินเป็นเรื่องง่ายและเขา้ถึงได ้(Making Financial Services Accessible)  
o การน าเทคโนโลยีดิจิทลัและขอ้มลูเชิงลึกมาใชป้ระโยชน ์ผ่านระบบวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลึก เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงิน ขยายไปสูล่กูคา้ที่หลากหลายขึน้ 
o การสรา้งและขยายธุรกิจสินเชื่อจ าน าทะเบียนผ่านบริษัท ออโต ้เอกซ ์จ ากดั และขยายพอรต์สินเชื่อ

ดิจิทลัอย่างต่อเนื่องและควบคมุคณุภาพและตน้ทนุทางธุรกิจไดอ้ย่างดี โดยมีบริษัท มนันิกซ ์จ ากัด 
(Monix) และบรษิัท อบาคสั ดิจิทลั จ ากดั (Abacus Digital) ที่สามารถเติบโตไดอ้ย่างแข็งแกรง่  

3. การพฒันาธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Creating Future Sustainable Growth)  
o ท่ามกลางความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลกในปีที่ผ่านมา บรษิัทไดช้ะลอการลงทุน

ในธุรกิจใหม่บางส่วนออกไป และใช้เวลาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของธุรกิจ
เหลา่นัน้อย่างรอบคอบมากขึน้ เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

o มุ่งต่อยอดและพฒันาธุรกิจแพลตฟอรม์ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้อย่างแทจ้รงิ  

 ผลจากความมุ่งมั่นในการขบัเคลื่อนองคก์รตามกลยุทธ์ขา้งตน้ ท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานในปี 2566  
ที่แข็งแกร่ง สามารถขยายฐานลกูคา้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 จากปีก่อน เป็นจ านวนลกูคา้ 33 ลา้นรายจากการขยายผลิตภณัฑ์
และบริการทางการเงินที่หลากหลาย มีรายไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.8 เป็นจ านวน 171,100  ลา้นบาท และ
ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.9 เป็นจ านวน 43,500 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) เพิ่ม
ขึน้มาอยู่ที่รอ้ยละ 9.3 ขณะที่สินเชื่อรวมเติบโตขึน้รอ้ยละ 2 อยู่ที่จ  านวน 2,427,000 ลา้นบาท โดยผลการด าเนินงานแยก
ตามกลุม่ธุรกิจ สรุปไดด้งันี ้ 

1. กลุ่มธุรกิจธนาคาร สามารถรักษาขนาดสินเชื่อไวไ้ดท้ี่ 2.3 ลา้นลา้นบาท หรือขยายตัวอัตรารอ้ยละ 1 
ควบคมุอตัราสว่นค่าใชจ้่ายต่อรายไดใ้หล้ดลงไดร้อ้ยละ 3 เหลือรอ้ยละ 38 และรกัษาคณุภาพสินทรพัยโ์ดยมีอตัราสว่นหนีท้ี่
ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL Ratio) อยู่ในระดบัต ่าที่รอ้ยละ 3.3   

2. กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อรายย่อย มีจ านวนลูกคา้เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 27 เป็นจ านวน
ลกูคา้ 10 ลา้นราย ขณะที่สินเชื่อรวมเติบโตรอ้ยละ 24 สูร่ะดบั 170,000 ลา้นบาท และมีอตัราสว่นค่าใชจ้่ายต่อรายไดล้ดลง
รอ้ยละ 10 เหลือรอ้ยละ 41 ซึ่งสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่สงูขึน้  

3. กลุม่ธุรกิจแพลตฟอรม์และเทคโนโลยี แมว่้าภาพรวมธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัจะชะลอตวัตามภาวะตลาด แต่
แพลตฟอรม์ Robinhood ก็สามารถขยายธุรกิจไปสู่บริการเรียกรถ และบริการใหเ้ช่ามอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าไดต้ามแผนธุรกิจที่
วางไว ้ซึ่งคาดว่าตลาดของธุรกิจนีจ้ะค่อยๆ ฟ้ืนตวัในปี 2567   
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 ทัง้นี ้จากความสามารถในการน าเสนอบริการทางการเงินผ่านแพลตฟอรม์ดิจิทลัต่างๆ ท าให้บริษัทในกลุ่ม
เอสซีบี เอกซ ์สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจยัส าคัญในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยที่ 
แพลตฟอรม์ SCB EASY ที่ด าเนินงานโดยธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (ธนาคาร) มีลกูคา้จ านวน 17.8 ลา้นราย 
แพลตฟอรม์ Robinhood ที่ด าเนินงานโดยบรษิัท เพอรเ์พิล เวนเจอรส์ จ ากดั ซึ่งขยายสู ่Super App ดา้นไลฟ์สไตล ์มีลกูคา้
จ านวน 4.1 ลา้นราย ส่วนแพลตฟอรม์ดา้นสินเชื่อดิจิทัลที่ด  าเนินงานโดย Monix และ Abacus Digital รวมกันมีลูกคา้
จ านวน 4.3 ลา้นราย ส าหรบัธุรกิจบรกิารสินเชื่อบตัรเครดิตและสินเชื่อสว่นบคุคลที่ด าเนินงานโดยบรษิัท คารด์ เอกซ ์จ ากดั 
มีลูกคา้จ านวนประมาณ 3 ลา้นราย และแพลตฟอรม์ดา้นการลงทุนที่ด าเนินงานโดยบริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์
จ ากดั ซึ่งเปิดตวัเม่ือปลายปีที่แลว้ มีลกูคา้เขา้มาใชง้านแลว้กว่า 8 แสนราย 

 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเติบโตเป็นไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน บริษัทไดว้างรากฐานที่ส  าคัญหลายประการตลอด 
ปี 2566 ประกอบดว้ย 

1. การเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและข้อมูล ผ่านการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence: COE) ดา้น Cloud, Cybersecurity, Data และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ยกระดับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กลุ่มเอสซีบี เอกซ ์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองคก์รที่
ขบัเคลื่อนดว้ย AI หรือ AI-First Organization ภายในอีก 5 ปีนบัจากนี ้

2. การขยายขอบเขตธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน ผ่านการเข้าซื ้อกิจการ Home Credit Vietnam Finance 
Company Limited ซึ่งจะเสริมความ แข็งแกร่งในตลาดประเทศเวียดนาม และการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อ
เตรียมความพรอ้มท าธุรกิจธนาคารไรส้าขา (Virtual Bank) เม่ือมีการเปิดใหข้อใบอนญุาตเพื่อด าเนินการในประเทศไทย  

3. การปรบัโครงสรา้งเงินทุนอย่างเหมาะสม ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุล เงินบาท มลูค่า 50,000 ลา้นบาท 
โดยในส่วนการขายแก่ประชาชนทั่วไปท าผ่านกระบวนการดิจิทลัเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุน้กูด้ิจิทลัมลูค่าสูง
ที่สดุในประเทศ  

4. การสรา้งความยั่งยืนทัง้ในมิติสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ดว้ยการผลกัดันโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสทุธิเป็นศนูย ์ทัง้จากการปฏิบตัิงานภายในองคก์รและจากการใหส้ินเชื่อและลงทนุ  

ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่ม บริษัทใหค้วามส าคัญสูงสุดกับการก ากับดูแลองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและ
จดัระบบการบรหิารความเสี่ยงใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้กลุ่ม เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และถูกตอ้งครบถว้นตามกฎระเบียบต่างๆ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และบริษัทยงัคงมุ่งสู่การเป็น "กลุ่ม
เทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สดุในภูมิภาค" เพื่อสรา้งสรรคน์วตักรรมที่ยกระดบัประสบการณข์องลกูคา้ไปพรอ้มกับ
การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบและยั่งยืน รวมถึงจะยงัคงแนวทางหลกัในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ภาคส่วนอย่างสมดลุ พรอ้มกันนีข้อแสดงความขอบคณุต่อผูถื้อหุน้ที่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุบริษัทดว้ยดีเสมอมา โดยบริษัทจะ
ยงัคงมุ่งมั่นพฒันาและสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านต่อไป 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่า รายงานผลการด าเนินงานที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัชมทางวิดีทศันข์า้งตน้
นั้นเป็นการน าเทคโนโลยี AI แบบ Generative Video เรียนรูรู้ปแบบของวีดิทัศนใ์นอดีต เพื่อสรา้งวิดีทัศนข์ึน้มาใหม่ทัง้
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงพดู โดยไม่ตอ้งพึ่งพากระบวนการผลิตแบบเดิม ซึ่งการใช ้AI ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของการมุ่งเป็น 
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องคก์รที่มุ่งใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยี AI ในการด าเนินงาน หรือ AI-first Organization ทั้งนี ้จากสรุปภาพรวมผลการ
ด าเนินงานและการวางยุทธศาสตรท์ัง้ 3 ระยะที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้นั้น จะสรา้งความยั่งยืนใหก้ับองคก์รในการรบัมือกับ 
พลวตัรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของธุรกิจในปัจจุบนั และท าให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ ์กา้วสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทาง
การเงินที่เป็นผูน้  าทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีไดใ้นที่สดุ 

นอกจากนี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดก้ล่าวว่า บริษัทยังคงยึดมั่นการด าเนินงานตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดีและการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน โดยบริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ข้าเป็นแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) เม่ือวนัที่ 27 มิถนุายน 2566 และไดก้ารรบัรองเป็นสมาชิก CAC เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2567 

 หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้  

1. นายปิยะพงษ ์ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามดงันี ้

1.1 การซือ้หุน้ Home Credit Vietnam Finance Company Limited (HCVN) ของธนาคารไทยพาณิชย์
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของธนาคาร ครัง้ที่ 201 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เข้าข่ายเป็นการท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคญัที่เข้า
ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 หรือไม่ 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า การลงทุนใน HCVN ครัง้นี ้ธนาคารไทยพาณิชยซ์ึ่งเป็นบริษัท
ย่อยในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เป็นผู้ท  ารายการ จึงตอ้งขออนุมัติมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ของธนาคาร โดยบริษัทไดต้รวจสอบ
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งแลว้พบว่า เมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ารไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ลว้ เกณฑก์ าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงานเป็นเกณฑท์ี่ค  านวณไดค้่าสงูสดุ อยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 4.38 ซึ่งไม่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักลา่ว 

 1.2 ผลิตภณัฑส์ินเชื่อที่สมคัรผ่านแอพพลิเคชนั MoneyThunder และ FINNIX มีรายละเอียดอย่างไร 
เนื่องจากวิธีการสมคัรและอตัราดอกเบีย้เหมือนกนั แต่ด าเนินงานโดยสองบรษิัทที่ต่างกนัในกลุม่เอสซีบี เอกซ ์ 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี ้แจงว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านแอพพลิเคชัน MoneyThunder 
ด าเนินงานโดยบรษิัท Abacus Digital สว่นผลิตภณัฑส์ินเชื่อผ่านแอพพลิเคชนั FINNIX ด าเนินงานโดยบรษิัท Monix ซึ่งทัง้
สองบริษัทจดัตัง้ขึน้คนละช่วงเวลา และมีวตัถุประสงคใ์นการเป็นสตารท์อพัที่ด  าเนินธุรกิจใหส้ินเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
(Consumer lending) โดยมีแนวทางและวิธีการที่แตกต่างกัน แต่บางผลิตภัณฑ์ที่ออกมาอาจมีความคล้ายคลึงกัน  
อย่างไรก็ดี โดยภาพรวม ผลิตภณัฑข์องทัง้สองบรษิัทไม่ไดเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั  

2. นายอดิเรก ภทัรกิจนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กล่าวขอบคณุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผูบ้ริหารและพนักงาน
ทกุระดบัของ SCBX ที่สรา้งอตัราผลตอบแทนที่ดีมากใหแ้กผู่ถื้อหุน้ และสอบถามดงันี ้ 

2.1 จากการคาดการณว่์าอตัราดอกเบีย้จะปรบัลดลงในปี 2567 จะส่งผลกระทบต่อก าไรของธนาคาร  
ไทยพาณิชยอ์ย่างมีนยัส  าคญัหรือไม่ อย่างไร 

  ประธาน ชีแ้จงว่า อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับภาวะตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลาย
ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งทัง้นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพคล่องของสภาวะตลาดโดยรวม  โดยในส่วนของบริษัท  



-8- 

ธนาคารไทยพาณิชยถื์อเป็นบรษิัทลกูที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ และผลก าไรของบรษิัทสว่นใหญ่ก็มาจากธนาคาร ซึ่งประเด็นอตัรา
ดอกเบี ้ยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ และธนาคารก็ได้บริหารงานภายใต้สภาพตลาดที่มีความเหมาะสม ทั้งนี ้ 
ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ใหก้ าลงัใจกบัคณะกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงใหค้วามเชื่อมั่นในการด าเนินงาน 

 2.2 จากการที่กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทลัและสินเชื่อรายย่อย (ธุรกิจในกลุ่ม Generation 2) 
พรอ้มที่จะสรา้งความเติบโตของผลก าไรในปี 2567 บริษัทสามารถประมาณการเป็นอตัราสว่นต่อก าไรรวมของกลุม่เอสซีบี 
เอกซ ์ไดห้รือไม่  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ตามแผนระยาวของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้านั้น บริษัท
ตัง้เป้าหมายอัตราส่วนต่อก าไรรวมของธุรกิจในกลุ่ม Generation 2 และกลุ่มแพลตฟอรม์และเทคโนโลยี (ธุรกิจในกลุ่ม 
Generation 3) รวมกนัประมาณรอ้ยละ 30 เม่ือเทียบกบัภาพรวมของกลุ่ม โดยบรษิัทยงัเห็นว่ามแีนวโนม้การเติบโตเพิ่มขึน้
จากปีที่ผ่านมา และยงัคงเปา้หมายตามแผนการด าเนินงานที่บรษิัทไดว้างไว ้ 

2.3 ตามที่ SCBX ไดต้ัง้เป้าหมายเรื่องการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูยภ์ายในปี 2573 หรืออีก 6 ปี
ขา้งหนา้ บรษิัทจะด าเนินการอย่างไร และใชง้บประมาณเท่าใด 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูยใ์นปี 2573 จะอยู่
กลุ่ม Scope 1 และ Scope 2 ซึ่งยงัไม่เก่ียวขอ้งกับลกูคา้ของธนาคาร โดยที่ระดบัของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม 
SCBX ทัง้ในระดับของ Scope 1 และ Scope 2 ยังอยู่ในปริมาณที่ต ่ามากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนั้นตาม
แผนการด าเนินงาน บรษิัทตอ้งวางแผนตัง้แต่มาตรการชดเชย (Offset) และการด าเนินการภายในองคก์ร เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเห็นว่าอยู่ในวิสยัทศันท์ี่บรษัิทน่าจะสามารถด าเนินการได ้ 

3. นายปณชยั ก่อสวสัด์ิวรกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษัทมีการตัง้ส  ารองกรณีสินเชื่อบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (ITD) ในปี 2567 ไวห้รือไม ่

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ธนาคารไทยพาณิชยม์ีแนวทางการบริหารงานและใช้หลักความ
ระมดัระวงั (Conservative) โดยไดม้ีการตัง้ส  ารองในเชิงปอ้งกนั รวมถึงพิจารณาสิ่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และปัจจยัความ
เสี่ยงอย่างรอบดา้นในภาพรวมของทัง้พอรต์โฟลิโอ ซึ่งกรณีที่ผูถื้อหุน้สอบถามนีย้ังไม่ไดถู้กจัดอยู่ในกลุ่มหนีเ้สีย (NPL) 
อย่างไรก็ดี  ธนาคารยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของ ITD อย่างใกลช้ิด และประเมินการตัง้ส  ารองที่สามารถ
รองรบัสถานการณไ์ดใ้นระดบัหนึ่ง โดยหากสถานการณเ์ปลี่ยนแปลงไป ธนาคารจะพิจารณาปรบัแผนการตัง้ส  ารองต่อไป   

4. นางสาวสพุร แซ่ซึง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษัทจะขอใบอนญุาตประกอบกิจการธนาคารไรส้าขา (Virtual 
Bank License) จ านวนก่ีใบ เนื่องจากเห็นว่าบรษิัทมีพนัธมิตรจ านวน 2 ราย 

  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทจะขอ Virtual Bank License จ านวน 1 ใบ โดยจะมีพันธมิตร  
จ านวน 2 ราย ตามที่ไดป้ระกาศไว ้  

5. นายฉัตรชยั งามวิภาส ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามว่า นโยบายและทิศทาง
ในการด าเนินการเก่ียวกับสินทรพัยด์ิจิทัลของบริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท โทเคน เอกซ ์จ ากัด (Token X), บริษัท เอสซีบี  
เท็นเอกซ ์จ ากดั (SCB 10X) เป็นตน้ ในช่วงปีที่ผ่านมา และในอีก 2-3 ปีต่อจากนีจ้ะเป็นอย่างไร รวมถึงจะมีความเสี่ยงและ
โอกาสกบับรษิัทมากนอ้ยเพียงใด 
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  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ทัง้สองบริษัทท าธุรกิจต่างกัน โดย Token X จะท าธุรกิจเก่ียวกับ ICO 
(Initial Coin Offering) และ Tokenization ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเริ่มตน้ โดยแนวทางที่ทางกลุ่มเน้นคือ การน าสินทรัพยม์า
แปลงเป็นโทเคนดิจิทลั (Tokenized) ซึ่งขณะนีก้็ยงัอยู่ในขัน้ทดลอง และมีขอ้ตกลงในการท าธุรกิจอยู่จ  านวน 2-3 ขอ้ตกลง
เท่านั้น ส่วน SCB 10X เป็นบริษัท Venture Capital ที่ด าเนินการดา้นการลงทุน ซึ่งไดเ้ริ่มลงทุนในสินทรัพยด์ิจิทัลแลว้
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แตเ่นื่องจากสถานการณท์ี่ตลาดสินทรพัยค์รปิโตมีการปรบัตวัลง (Crypto Winter) และยงัคงมีความ 
ผนัผวน จึงส่งผลใหต้อ้งชะลอการลงทนุออกไปก่อน โดยในปีที่ผ่านมา SCB 10X ไม่ไดเ้นน้การลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลั แต่
เปลี่ยนไปเนน้การลงทนุดา้น AI มากกว่า  

6. นายณฐัพล เสรมิดวงประทีป ผูถื้อหุน้ สอบถามดงันี ้

6.1 แผนรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงดา้นดิจิทลั: ธนาคารมีแผนการอย่างไรในการรบัมือกบัความทา้ทาย
และโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัในอตุสาหกรรมการเงิน 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิัทในกลุม่เอสซีบี เอกซ ์ รวมถึงธนาคารไทยพาณิชย ์ซึ่งเป็น
บริษัทหลกัของกลุ่ม มีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ ทัง้ในการบริการลกูคา้ส  าหรบัการท า Mobile Banking การน าดิจิทัล
ควบคู่กับน า AI มาปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ทัง้ธุรกิจ Wealth และธุรกิจ Retails เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการใหบ้ริการ รวมถึงการปรบัลดโครงสรา้งตน้ทุนของธนาคาร ในส่วนของธุรกิจอื่น ๆ นอกจากธนาคาร 
ส่วนใหญ่จะด าเนินธุรกิจโครงสรา้งเทคโนโลยีที่อยู่บน Cloud Native ซึ่งจะตอ้งเตรียมพรอ้มใหโ้ครงสรา้งของบริษัทนัน้ ๆ 
สามารถปรบัขัน้ตอนการท างานใหเ้ป็นดิจิทลั และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใหบ้รกิารลกูคา้เพื่อใหม้ีความสะดวกและ
ง่ายยิ่งขึน้ รวมถึงเรื่องการพฒันา AI ตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ และสดุทา้ยคือเรื่องธนาคารไรส้าขา หรือ Virtual Bank 
ซึ่งจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งกลุม่เอสซีบี เอกซ ์ไดใ้หค้วามสนใจและแสดงความจ านงที่จะสมคัร
ขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank เพื่อด าเนินการเรื่อง Virtual Bank ใหส้  าเรจ็  

6.2 แผนการเติบโตและขยายธุรกิจ: บรษิัทมีแผนอย่างไรในการขยายธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ
เขา้สูต่ลาดใหม่ หรือการเติบโตในตลาดเดิมที่มีอยู่ 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่าในการขยายธุรกิจ ธุรกิจหลกัของกลุ่ม เอสซีบี เอกซ ์ยงัคงเป็น
ธุรกิจดา้นการเงินของธนาคาร และธุรกิจในกลุ่ม Generation 2 ที่ด าเนินธุรกิจดา้นการเงินดิจิทัลและสินเชื่อรายย่อย 
(Consumer lending and Digital lending) โดยตลาดในประเทศยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่บริษัทมุ่งเน้น ส่วนการ
ขยายตวัในตลาดเพื่อนบา้น ยงัคงด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป และจะตอ้งมีความมั่นใจจึงจะมีการขยายธุรกิจ ซึ่งบรษิัท
ยงัไม่ไดมุ้่งเนน้มากนกัในขณะนี ้  

6.3 มมุมองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงิน: บริษัทมองเห็นโอกาสหรือความทา้ทาย
ใดบ้างที่อาจเกิดขึน้ในอุตสาหกรรมการเงินในอีก 5-10 ปีข้างหน้า และการบริการทางการเงินแบบไม่รวมศูนย์ 
(Decentralized Finance) จะมาเปลี่ยนวิถีการด าเนินธุรกิจธนาคารหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  บริษัทมองว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต  
ทัง้ดิจิทลัและ AI จะยงัคงเป็นเรื่องหลกัของการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง SCBX และบริษัทในกลุ่มมีการเตรียมความพรอ้มในเรื่อง
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีไว้ล่วงหนา้พอสมควร เพื่อที่จะน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรบัใช ้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การบริการของบริษัทในกลุ่ม ส  าหรบัประเด็น Decentralized Finance บริษัทมองว่าเป็นเรื่องระยะยาว และยงัไม่มีความ
ชดัเจนจากหน่วยงานก ากบัดแูลทัง้ระดบัภมูิภาคและในระดบัโลก จึงยงัไม่ใช่ประเด็นที่บรษิัทมุ่งเนน้ในขณะนี ้    

7. นางสาวป่ินปินทัธ ์เหลืองอมรไพศาล ผูถื้อหุน้ สอบถามดงันี ้

7.1 กรณีหนีข้องลกูคา้รายใหญ่ทัง้กรณีนิติบคุคลและบคุคลธรรมดามีความน่าเป็นห่วงหรือไม ่ธนาคาร
มีการจดัการอย่างไร และจะสง่ผลต่อการตัง้ส  ารองในระยะถดัไปของปีนีอ้ย่างไร 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า ส าหรบัลกูหนีข้นาดใหญ่ของธนาคารยงัอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติ 
เรื่องการตัง้ส  ารองจึงยงัคงเป็นไปตามแผนงานตามปกติ ยงัไม่มีประเด็นพิเศษแต่อย่างใด 

7.2 บรษิัทไดย้ื่นขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจธนาคารไรส้าขา (Virtual Bank License) กบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแลว้หรือไม่ และมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงในการตัง้ Virtual Bank รวมถึงเหตุใดบริษัทจึงสนใจด าเนิน
ธุรกิจ Virtual Bank 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่ไดด้ าเนินการยื่นขอ Virtual Bank License  
โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดระยะเวลาสิน้สดุส  าหรบัการยื่นเอกสารขอใบอนุญาตภายในสิน้เดือนกันยายน 
2567 ซึ่งขณะนีบ้ริษัทยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพรอ้มเพื่อขอใบอนุญาตดังกล่าว ส  าหรับความเป็นไปได้ในการตัง้ 
Virtual Bank นัน้ ปัจจุบนัอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการหาพนัธมิตร โดยบริษัทมีพนัธมิตร 2 ราย และความเป็นไปไดน้ีข้ึน้อยู่กบั
ผูเ้ขา้แข่งขนัอื่น รวมถึงแผนธุรกิจของ SCBX และรูปแบบการน าเสนอในการจดัตัง้ Virtual Bank ใหม้ีความน่าสนใจ ซึ่งคง
ตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหนึ่งจึงจะมีความชัดเจนขึน้ ส  าหรบัเหตุผลที่บริษัทสนใจด าเนินธุรกิจ Virtual Bank นั้น เป็นเรื่องการ
มาถึงของเทคโนโลยี ทัง้ดา้นดิจิทลัและ AI ต่าง ๆ ตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ จึงน่าจะเป็นโอกาสใหบ้ริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ ์
สามารถมีธนาคารในรูปแบบที่ไรส้าขา และท าใหเ้ป็นธนาคารที่มีตน้ทนุและมีเทคโนโลยีใหบ้รกิารกบัลกูคา้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ลกูคา้จ านวนมากที่ตอ้งอาศยัความสามารถดา้นเทคโนโลยี และความสามารถทางดา้นตน้ทนุที่ต ่ามาก ๆ  

7.3 จากการเขา้ซือ้ธุรกิจ Home Credit Vietnam Finance Company Limited  (HCVN) ในปีนี ้SCBX 
มีโอกาสซือ้ธุรกิจอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ส าหรบัการเขา้ซือ้ธุรกิจนัน้ จะยงัคงด าเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป รวมถึงการซื ้อธุรกิจของ HCVN ก็ยังไม่เสร็จสิน้ดี ในปี 2567 บริษัทจึงยังไม่มีแผนการเข้าซื ้อกิจการอื่นใน
ต่างประเทศเพิ่มเติม 

7.4 ธนาคารไทยพาณิชยม์ีแผนจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (Joint 
Venture Asset Management Company: JV AMC) เพื่อจัดการหนีเ้สียหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าปีนีเ้ป็นปีสุดทา้ยเพื่อยื่น
จดัตัง้ JV AMC กรณีมีแผนจดัตัง้ JV AMC จะเริ่มเมื่อใด หรือกรณีไม่มีแผนจดัตัง้ JV AMC ทางธนาคารมีแผนจัดการหนี ้
เสียในระยะยาวอย่างไรบา้ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ชีแ้จงว่าปัจจุบันธนาคารอยู่
ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการจดัตัง้ JV AMC หากมีความชดัเจนมากขึน้ ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

7.5 ในปี 2567 นอกจากธนาคารไทยพาณิชยท์ี่เป็นเรือธงในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหก้บักลุม่ SCBX 
แลว้ ยงัมีธุรกิจใดที่จะเขา้มาช่วยขบัเคลื่อนอีก 
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  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ในเบือ้งตน้ธุรกิจธนาคารยงัคงเป็นธุรกิจที่เป็นรายไดห้ลกัของ
กลุ่ม SCBX ทัง้นี ้ในระยะถัดไป ธุรกิจในกลุ่ม Generation 2 ที่ด าเนินงานดา้น Consumer lending และ Digital lending 
จะเป็นตวัเสรมิเพื่อขยายรายไดข้องกลุม่เพิ่มเติม  

8. นางสาวรจนา แจ่มจนัทร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ส  าหรบัทิศทางกลุ่มบรกิารทางการเงินดิจิทลัของ SCBX มี
มมุมองและคาดการณถ์ึงความส าเรจ็ตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด รวมถึงเป้าหมายดงักลา่วเป็นเปา้หมายระยะสัน้หรือ
เปา้หมายระยะยาว 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ธุรกิจในกลุ่ม Generation 1-3 ของบริษัท เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
ดิจิทลั โดยในแต่ละธุรกิจก็จะมีเปา้หมายที่มุ่งเนน้แตกต่างกนั เช่น ธุรกิจในกลุม่ Generation 1 คือ ธนาคารจะน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาเพิ่มขีดความสามารถในการบริการและลดตน้ทุน ส่วนธุรกิจในกลุ่ม Generation 2 เป็นธุรกิจที่น  าเทคโนโลยีดา้น
ดิจิทลัและ AI เขา้มาใชใ้นการใหบ้ริการกับลกูคา้ โดยในภาพรวม กลุ่มเอสซีบี เอกซ ์มีเทคโนโลยีเป็นหวัใจหลกั ท าใหก้าร
ด าเนินธุรกิจและการใหบ้ริการของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีตน้ทุนในการใหบ้ริการที่สามารถแข่งขนักับ
ตลาดได ้

 เมื่อที่ประชุมไม่มีค าถามอื่นใด ประธานไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ได้ใหค้วามสนใจและสอบถามค าถามที่
เป็นประโยชนต์่อบรษิัท และไดก้ลา่วเสรมิว่า สิ่งส  าคญัที่จะผลกัดนัใหธุ้รกิจสามารถเดินหนา้ไปไดค้ือ การพฒันาเทคโนโลยี 
ทัง้ดิจิทัลและ AI ซึ่งบริษัทตอ้งมุ่งมั่นใหค้วามส าคญั เพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ ในขณะที่บริษัทยงัคงให้
ความส าคญักับธนาคารซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่ม และยงัคงมีนโยบายที่จะด าเนินงานควบคู่ไปดว้ยกัน รวมถึงการพฒันา
เทคโนโลยีซึ่งเป็นเปา้หมายส าคญัของกลุม่เอสซีบี เอกซ ์  

 ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ โดย  
ไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ที่ประชมุรบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ 
 

วาระที ่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2566   

ประธานขอใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อที่ประชมุ  

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 
ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามที่แสดงไวใ้นรายงาน
แบบ 56-1 One Report และสรุปงบการเงินพรอ้มทัง้ค าอธิบายและวิเคราะหง์บการเงิน ที่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอาร์
โคด้ พรอ้มกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ลว้ โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. บรษิัทมีก าไรสทุธิของปี 2566 จ านวน 43,521 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.9 จากปี 2565 เป็นผลจาก
การเพิ่มขึน้ของรายไดด้อกเบีย้สทุธิ รายไดจ้ากการลงทนุ และการควบคมุตน้ทนุอย่างเขม้งวด โดย 

▪ รายไดด้อกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.6 เป็นผลจากการขยายตวัของส่วนต่างอตัราดอกเบีย้สทุธิที่
ปรบัตวัดีขึน้ตามสภาวะของอตัราดอกเบีย้ขาขึน้ รวมถึงการเติบโตของสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ
ผูบ้รโิภคที่ใหอ้ตัราผลตอบแทนที่สงูขึน้  
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▪ รายได้ค่าธรรมเนียมลดลงรอ้ยละ 4 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดค้่าธรรมเนียมจากการขาย
ประกันภัยลดลงจากการที่ค่าตอบแทนพิเศษที่เชื่อมโยงกับผลงานจากการขายประกันภัยไดค้รบ
อายุ รวมทัง้รายไดค้่าธรรมเนียมจากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การลดลง
ของรายไดค้่าธรรมเนียมมีผลกระทบไม่มาก เพราะรายไดค้่าธรรมเนียมจากธุรกรรมทางการเงิน  
และรายไดค้่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการใหส้ินเชื่อยงัคงดีขึน้จากปีก่อนหนา้ 

▪ รายไดจ้ากการลงทุนและการคา้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 97.6 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไรจากการวัด
มลูค่าตลาดของพอรต์การลงทนุที่เพิ่มขึน้ 

▪ ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับพนกังานเพื่อรองรบัการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมยงัอยู่ในระดบัที่ดีที่รอ้ยละ 42  

▪ ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้หรือ Credit Cost เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.9 เพื่อเป็นไปตาม
หลกัการบรหิารดว้ยความระมดัระวงั และรองรบัการฟ้ืนตวัเศรษฐกิจที่ยงัคงเปราะบาง 

2. บริษัทมีสินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 3.4 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.5 จากปีก่อน โดยมี
สินเชื่อเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.1 เป็นจ านวน 2.4 ลา้นลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของสินเชื่อเคหะของธนาคาร และ
การเติบโตของสินเชื่อผูบ้รโิภคในกลุม่บรษิัทลกูอื่น ๆ  

3. บริษัทไดด้ าเนินการอย่างรอบคอบและตัง้ส  ารองเป็นจ านวน 43.6 พันลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.82 ของ
สินเชื่อรวม โดยอัตราส่วนสินเชื่อดอ้ยคุณภาพ หรือ NPL ต่อเงินใหส้ินเชื่อรวมอยู่ที่รอ้ยละ 3.44 และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้
สงสยัจะสญูต่อสินเชื่อดอ้ยคณุภาพ มีความแข็งแกรง่ที่รอ้ยละ 159.9 

4. ในด้านเงินกองทุน บริษัทจะยังคงนโยบายในการด ารงสถานะเงินกองทุนทั้งของกลุ่ม SCBX และ
ธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัที่สงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้มีการพิจารณาตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูในระดับที่
เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถรองรบัเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึน้จาก
ธุรกิจใหม่ๆ ภายใตบ้ริษัทในกลุ่ม SCBX ที่จะด าเนินการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดย ณ สิน้เดือนธันวาคม 2566 ฐานะ
เงินกองทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่ง อัตราเงินกองทุนขัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของหรือ CET 1 อยู่ที่รอ้ยละ 17.6 และ
เงินกองทนุรวมอยู่ที่รอ้ยละ 18.8 

 โดยสรุป ตามงบการเงินรวมในปี 2566 บรษิัทมีก าไรสทุธิ เท่ากบั 43,521 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 
12.93 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.3 จากปีก่อน ส่วนมูลค่าตามบัญชีหรือ Book Value ณ สิน้ปี 2566 เท่ากับ 141.99 
บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.7 จากปี 2565 

 หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. นางสาวชนญัชิดา โชคมานะสกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากบรษิัท พนูผล จ ากดั สอบถามดงันี ้

1.1 จากแนวโนม้อัตราดอกเบีย้ที่จะลดลง ส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธิ (Net Interest Margin: NIM) 
ของธนาคาร จะสามารถคงไวใ้นอตัราใกลเ้คียงเดิม หรือจะปรบัเพิ่มขึน้หรือไม่ 
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  ประธาน ชีแ้จงว่า อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด และหลายปัจจยัที่เก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย บรษิัทจึงยงัไม่สามารถใหค้วามชดัเจนในประเด็นนีไ้ด ้ 

1.2 แนวโนม้ตน้ทนุความเสี่ยงจากการใหส้ินเชื่อ (Credit Cost) และอตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อ
รายไดร้วม (Cost to Income Ratio) ในปีนีจ้ะลดลงหรือไม่ เนื่องจากมีการตัง้ส  ารองจ านวนมากในปี 2566  

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า Credit Cost และ Cost to Income Ratio ในปีนีย้งัคงเป็นสิ่งที่
บริษัทตอ้งเฝ้าระวัง โดยในปีนีต้ัง้ Credit Cost ใหต้ ่าลงมาเล็กนอ้ย ซึ่งยังคงตอ้งเฝ้าระวังสถานการณเ์ศรษฐกิจ ส  าหรบั 
Cost to Income Ratio เป็นเรื่องการบรหิารตน้ทนุค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัดีขึน้ โดยในสว่นของธนาคารได้
มีการปรับลดตน้ทุนจนกระทั่งมี Cost to Income ที่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 แลว้ ซึ่งยังคงตอ้งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและ 
น าเทคโนโลยีมาปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อท าใหต้น้ทุนหรือค่าใชจ้่ายสามารถลดลงได้ในอนาคต แต่คงยังไม่ใช่
ในช่วงปีนี ้โดยในปีนีจ้ะยังเป็นไปตามแผนที่บริษัทประมาณการไว ้ซึ่งใกลเ้คียงกับปีที่แลว้หรืออาจจะลดต ่าลงมาอีก
เล็กนอ้ย     

2. นายชูรตัน ์ วินิจธรรมกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เป้าหมายอตัราผลตอบแทนจากสว่นของผูถื้อหุน้ (Return 
On Equity: ROE) ที่รอ้ยละ 13-15 ยงัคงเป็นเปา้หมายระยะกลางและระยะยาวหรือไม่ 

  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า เป้าหมาย ROE ที่รอ้ยละ 13-15 ยงัคงเป็นเป้าหมายระยะกลางและ
ระยะยาวของบรษิัท 

3. นางสาววรารตัน ์ศรีอิสรานุสรณ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในปีนีบ้ริษัทมีแผนการปรบัลดตน้ทนุสว่นใดเป็น
พิเศษ เพื่อท าให ้Cost to Income มีผลลพัธท์ี่ดีขึน้ 

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการบรหิารงานโดยเนน้ความมีประสิทธิภาพ 
การมีวินยัในการลงทนุ และการมีวินยัในการบรหิารค่าใชจ้่าย รวมถึงการปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดภาระค่าใชจ้่ายในหลายขัน้ตอน  

 เมื่อที่ประชุมไม่มีค าถามและขอ้คิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ดว้ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 2,474,458,641 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9949 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 125,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0050 
งดออกเสียง จ านวน 11,369,975 เสียง   
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วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานขอใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีก าไรสทุธิส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ตาม
งบการเงินรวมเป็นจ านวน 45,256 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม บรษิัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยบรษิัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

 บรษิัทจึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2566 ในอตัราหุน้ละ 
10.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ประมาณ 34,816 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม             
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2565 อยู่ที่อตัรา
รอ้ยละ 60 โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่บนหลกัการของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนของบริษัท
พรอ้มกบัการมีเงินกองทนุที่เขม้แข็ง 

 ทัง้นี ้บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ในอัตราหุน้ละ 
2.50 บาท รวมเป็นเงิน 8,418 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในครัง้นีอ้ีกหุน้ละ 7.84 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ประมาณ 26,398 ลา้นบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 18 เมษายน 2567 และมี
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2567 

 นอกจากนี ้บรษิัทขอเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบว่า ก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2566 ที่เหลือจากการจ่ายเงิน
ปันผลจะถูกจดัสรรเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) ซึ่งจะท าใหเ้งินกองทุนทัง้สิน้ (CAR) ของบริษัท   
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2567 มีจ านวนประมาณ 452,385 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.9 ของประมาณการสินทรพัยเ์สี่ยง และ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีจ านวนประมาณ 424,618 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.8 ของประมาณการ
สินทรพัยเ์สี่ยง 

 หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

  1.   นางสาวป่ินปินทัธ ์เหลืองอมรไพศาล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า แนวโนม้อตัราเงินปันผลในระยะถัดไปจะอยู่
ในระดบัสงูอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

   ประธาน ชีแ้จงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลตอบแทน
แก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมถึงผลก าไรซึ่งเป็นตวัชีว้ดัที่ส  าคญั หากมีผลประกอบการที่ดี บริษัทก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ในระดับที่สูงได ้นอกจากนี ้หากพิจารณาจากปัจจัยอื่นประกอบ ทัง้ธนาคารและบริษัทเองก็มีระดับเงินกองทุนที่มีความ
แข็งแกรง่พอสมควร ดงันัน้การพิจารณาจึงขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดและความสามารถในการท าก าไรแต่ละปี   

2. นางสาวชนญัชิดา โชคมานะสกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากบรษิัท พนูผล จ ากดั สอบถามดงันี ้

2.1 ส าหรบัผลประกอบการปี 2567 จะสามารถคงอัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไร (Dividend Payout 
Ratio) ไดท้ี่รอ้ยละ 80 เหมือนผลประกอบการปี 2566 หรือไม ่
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 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ตามที่ประธานไดต้อบชีแ้จงไปขา้งตน้ โดยหลกัการจ่ายเงิน
ปันผลขึน้อยู่กบัผลประกอบการ หากบรษิัทมีผลประกอบการที่ดี อตัราการจ่ายเงินปันผลก็จะยงัคงอยู่ในระดบัสงู  

2.2 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ในการจัดสรรการจ่ายปันผลระหว่างกาลในช่วงเดือนกันยายน 2567  
ในสดัสว่นที่เพิ่มมากขึน้ เพื่อเฉลี่ยใหอ้ตัราเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหว่างกาลใกลเ้คียงกนั 

 ประธาน ชีแ้จงว่า บริษัทเขา้ใจมมุมองของผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะให้จ่ายเงินปันผลทัง้สองครัง้อยู่
ในอตัราที่ใกลเ้คียงกัน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลแต่ละครัง้ บริษัทจะตอ้งพิจารณาผลประกอบการในสว่น
ผลก าไรกบัสภาพตลาดในช่วงเวลานัน้ ๆ  

3. นายณัฐพล เสริมดวงประทีป ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตุใดบริษัทถึงเลือกจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง  
แทนการน าเงินไปลงทนุเพิ่มเพื่อสรา้งรายไดใ้หบ้รษิัทเพิ่มขึน้  

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิัทไดพ้ิจารณาความสมดลุระหว่างการจ่ายเงินปันผลและการกัน
เงินบางสว่นไวส้  าหรบัการลงทนุแลว้ โดยปัจจบุนัมีบรษิัทในกลุม่จ านวนค่อนขา้งมาก บรษิัทจึงเนน้ใหท้กุบรษิัทในกลุ่มมีผล
ประกอบการที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม หากมีจงัหวะหรือโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและสอดคลอ้งกับวิสยัทศันข์ององคก์ร 
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี บริษัทก็จะพิจารณาเข้าไปลงทุนตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ในช่วงแรกบริษัทไดล้งทุนเพื่อการ
ขยายตัวไปเป็นจ านวนที่สูงพอสมควรแลว้ จึงเห็นว่าในปีนี ้ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะกันเงินไปลงทุนในสดัส่วนที่มากนัก  
จึงน าส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ เพื่อบริหารการใชเ้งินกองทุนขององคก์ร และการปรบั ROE ซึ่งถือเป็น
หลกัการของบรษิัท   

4. นายอดิเรก ภัทรกิจนิรันดร์ ผู้ถือหุน้ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ไดพ้ิจารณามอบความสุขให้กับ 
ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10.34 บาทต่อหุน้ และสอบถามว่า บริษัทจะเงินเหลือพอส าหรบัการขยาย
ธุรกิจต่อไปหรือไม่ 

   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลา่วยืนยนัว่า บรษิัทมีเงินทนุเพียงพอส าหรบัการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต  

5. นายชูรตัน ์ วินิจธรรมกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลที่ระดับรอ้ยละ 80 จะคง
ต่อไปในอนาคต 2-3 ปีนีห้รือไม่  

   ประธาน ชีแ้จงว่า อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในปีนี ้ถือเป็นในสดัส่วนที่ค่อนขา้งสูงหากเทียบกับปีที่
ผ่านมา ทัง้นี ้บริษัทจะตอ้งพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไรและสภาวะตลาดประกอบกัน เพื่อสรา้งความสมดลุ
อย่างมีเสถียรภาพ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม SCBX โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย ์กับความสามารถในการใหผ้ลตอบแทน 
ROE ซึ่งตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจรงิในช่วงเวลานัน้ ๆ และเป็นสิ่งที่ดีที่สดุส  าหรบัทกุฝ่าย 

6. นายปณชัย ก่อสวัสด์ิวรกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า การซือ้ Home Credit Vietnam Finance Company 
Limited (HCVN) จะสง่กระทบกบัการจ่ายเงินปันผลในปีหนา้หรือไม่ และจะสามารถจ่ายเงินปันผล 10 บาทไดท้กุปีหรือไม ่

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการเขา้ซือ้กิจการ HCVN จะยงัไม่เกิดขึน้ในปีนี ้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานก ากับดแูลทัง้ของประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 12-18 
เดือน ดงันัน้ค่าใชจ้่ายสว่นนีจ้ะไม่สง่ผลกระทบในช่วงนี ้อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลประกอบการปี 2567 ไตรมาสที่ 
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ผ่านมาพบว่า ผลประกอบการของบริษัทยงัคงเป็นบวกอยู่ ผลกระทบที่เกิดขึน้ไม่ว่าเป็นดา้นบวกหรือดา้นลบนัน้ จึงอาจจะ
สะทอ้นในระยะถัดไป ทัง้นี ้ผลประกอบการของกลุ่มจะยงัคงเป็นปัจจยัชีว้ดัส  าคญัว่า หากผลประกอบการอยู่ในระดบัที่ดี 
บรษิัทก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลใหไ้ดใ้นระดบัที่สงู  

7. นายวีระศกัด์ิ อปุฐาก ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ คิดค านวณอย่างไร 

ประธาน ชีแ้จงว่า การจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ พิจารณาจากผลก าไรที่มีอยู่ และเทียบกับความ
จ าเป็นที่ตอ้งใชเ้งินในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งหาจุดสมดุลใหไ้ดว่้า หากตัดสินใจจ่ายเงินปันผลออกไปแล้ว 
บรษิัทจะยงัรกัษาเสถียรภาพและแนวโนม้การเติบโตของบรษิัทได ้ 

  เมื่อที่ประชุมไม่มีค าถามและขอ้คิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรร
ก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา    
หุน้ละ 10.34 บาท ตามที่เสนอ และรบัทราบการจดัสรรก าไรส าหรบัปี 2566 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุน
ชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 2,485,956,415 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง   

 

วาระที ่ 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานขอใหป้ระธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายกานต ์ตระกลูฮนุ) เป็นผูน้  าเสนอ
วาระนีต้่อที่ประชมุ 

 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กล่าวว่า คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งมิไดม้ีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนี)้ ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
พน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยในปีนีม้ีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีม้ีจ  านวน 6 คน ไดแ้ก่ 1) นายวิชิต        
สุรพงษ์ชัย  2) นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ ์ 3) นายวินิจ ศิลามงคล  4) นางนันทวัลย ์ศกุนตนาค  5) นายธิบดี  วัฒนกุล และ       
6) นายอาทิตย ์นนัทวิทยา          

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไดด้ าเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถที่สอดคลอ้งและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบตัิ
การเป็นกรรมการตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท กฎบตัรคณะกรรมการ และนโยบายการก ากับดแูลกิจการ 
รวมถึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งในปีนีไ้ม่มี         
ผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลใดมายงับรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาแลว้มีความเห็น 
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ว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรเลือกตัง้กรรมการที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระในปี 2567 จ านวน  6 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง  

 ประธานกลา่วว่า ตามที่ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดน้  าเสนอ (โดยกรรมการที่
มีส่วนเก่ียวข้องไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี)้ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว โดยเห็นว่า
กรรมการเดิมทัง้ 6 คน เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณ ์และความสามารถที่เป็นประโยชนก์บับรษิัท 
นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานที่
มีอ านาจก ากับดแูลที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับรษิัท และกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ที่มีอ านาจก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้   

 หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม  

 เมื่อที่ประชุมไม่มีค าถามและขอ้คิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการ
จ านวน 6 คนตามที่เสนอ 

  ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 6 คน (เป็นรายบคุคล) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้ส  าหรบักรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี ้

 

 

 

ชื่อกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระ 

ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน (เสียง) 
เห็นดว้ย (รอ้ยละ) ไม่เห็นดว้ย (รอ้ยละ) งดออกเสียง 

1. นายวิชิต สรุพงษช์ยั กรรมการ 2,359,797,409 
(94.9251) 

126,159,389 
(5.0748) 

318 

2. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์ กรรมการอิสระ 2,481,676,598 
(99.8278) 

4,279,960 
(0.1721) 

558 

3. นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ 2,407,544,872 
(96.8463) 

78,396,926 
(3.1536) 

15,318 

4. นางนนัทวลัย ์ศกนุตนาค กรรมการอิสระ 2,424,466,761 
(97.5270) 

61,475,037 
(2.4729) 

15,318 

5. นายธิบดี วฒันกลุ กรรมการ 2,366,886,774 
(95.2108) 

119,054,784 
(4.7891) 

15,558 

6. นายอาทิตย ์นนัทวิทยา กรรมการ 2,435,616,242 
(97.9750) 

50,340,574 
(2.0249) 

300 
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วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 และเงินรางวัลกรรมการส าหรับผลการ 
ด าเนิน งานปี 2565 

  ประธานขอใหป้ระธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายกานต ์ตระกลูฮนุ) เป็นผูน้  าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชมุ 

  ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั 
เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์าร
ใหค้่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ของกรรมการที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และ
เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี  

  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2567 และเงินรางวัลกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2567 ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2566 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2567 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) 
ปี 2566 

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 250,000 150,000 250,000 150,000 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย     

2.1 คณะกรรมการบรหิาร 300,000 200,000 300,000 200,000 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 100,000 80,000 100,000 80,000 
2.3 คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
90,000 

 
60,000 90,000 

 
60,000 

2.4 คณะกรรมการก ากบัความสี่ยง 90,000 60,000 90,000 60,000 
2.5 คณะกรรมการเทคโนโลย ี 90,000 60,000 90,000 60,000 
2.6 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม  60,000 40,000 60,000 40,000 

 2. เงินรางวัลกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 ก าหนดใหก้รรมการไดร้บัเงินรางวัลกรรมการ
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.08 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2566 ซึ่งเป็นอัตรา
เดียวกบัปีที่ผ่านมา และใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง 

    ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะไม่ได้
รบัเงินรางวลักรรมการ นอกจากนี ้กรรมการไดร้บัสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท
ขอ้ 22 โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น 
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  ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน                               
และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 รวมถึงเงินรางวลักรรมการส าหรบั
ผลการด าเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงไดก้บับรษิัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่น ๆ 

  หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม  

  เมื่อที่ประชุมไม่มีค าถามและขอ้คิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2567 และเงินรางวลักรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2567 และเงิน
รางวลักรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 2,466,723,814 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2263 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 19,231,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.7735 
งดออกเสียง จ านวน 2,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
วาระที ่ 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 

  ประธานขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ (นายวินิจ ศิลามงคล) เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ส  าหรบัปี 2567 ดงันี ้ 

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2567 โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

1) นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6105   
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตัง้แต่ปี 2564) หรือ 

2) นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4208   
     (ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ   
3) นางสาวฐิติมา พงศไ์ชยยง                ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10728  
     (ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)  

โดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็น
อิสระในการท างาน และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินใหแ้ลว้เสรจ็ไดท้นั
ตามก าหนดเวลา นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
หรือการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ธนาคารแห่งประเทศไทยไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทัง้     
3  คน ส าหรบัรอบปีบญัชี 2567 แลว้  
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2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2567 เป็นจ านวนเงิน 4.96 ลา้นบาท และรบัทราบค่าบริการ
อื่นจ านวน 2.81 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน 
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม 

ปี 2567 (ปีที่เสนอ) 
(ลา้นบาท) 

ปี 2566 
(ลา้นบาท) 

เปลี่ยนแปลงจากปี 2566  
(รอ้ยละ) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 4.96 4.90 1.3 
ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 2.81 4.13 (32.0) 

รวม 7.77 9.03 (13.9) 

  ทั้งนี ้การเพิ่มขึน้ของจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของปี 2567 จ านวน 0.06 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.3 
สาเหตหุลกัมาจากปรมิาณธุรกิจและเวลาที่ใชใ้นการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีที่จะเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
โดยที่จ  านวนเงินค่าบริการอื่นของปี 2567 ลดลงจ านวน 1.32 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32 เนื่องจากมีงานบริการอื่นที่จดัท า
เพียงครัง้เดียวในปี 2566 

 นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2567 ของบริษัทย่อยในเบือ้งตน้จ านวน 
49.56 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากจ านวนค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยของปี 2566 จ านวน 3.27 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้   รอ้ยละ 
7.1 เนื่องมาจากการขยายขอบเขตการตรวจสอบและการขยายตวัของธุรกิจของบริษัทย่อย และรบัทราบค่าบริการอื่นส  าหรบั
ปี 2567 ของบริษัทย่อยในเบือ้งตน้จ านวน 14.57 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2.54 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14.8 จากจ านวน
ค่าบรกิารอื่นที่เกิดขึน้จรงิในปี 2566 จ านวน 17.11 ลา้นบาท เนื่องจากงานบางสว่นเป็นการจดัท าเพียงครัง้เดียว  

  ประธานกลา่วว่า คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2567 ตามที่เสนอดงักล่าว รวมถึงการรบัทราบ
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในเบือ้งตน้ และรบัทราบค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัปี 2567 ตามที่
เสนอ เนื่องจากผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีความเป็นอิสระ และมีความเหมาะสม อีกทัง้ได้
ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ รวมถึงค่าสอบบญัชีดงักลา่วยงัมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี 

 หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม  

 เมื่อที่ประชุมไม่มีค าถามและขอ้คิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2567  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 2,443,527,024 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.2881 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 42,558,092 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.7118 
งดออกเสียง จ านวน 1,400 เสียง   
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ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า วาระการประชมุที่เสนอผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาตามที่บรษิัทไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือ
บอกกลา่วเรียกประชมุไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ ส  าหรบัค าถามที่ไม่ไดต้อบในที่ประชุมนัน้ บรษิัทจะพิจารณารวบรวมตอบ
เป็นเอกสารแนบของรายงานการประชุมครัง้นี ้จากนัน้ประธานจึงไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมและ
ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการขอรบัไวพ้ิจารณาต่อไป  

  

 ปิดประชมุเวลา 15.50 น. 

  

 

      ____________________________ ประธานกรรมการ 

                     (นายวิชิต สรุพงษช์ยั) 

 

 

       ___________________________ เลขานกุารบรษิัท  
                                        (นางศิรบิรรจง อทุโยภาศ) 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 

การชีแ้จงต่อค าถาม และข้อคิดเหน็อ่ืน ๆ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ได้ชีแ้จงในการประชุม 

 

นายฉัตรชยั งามวิภาส ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้เสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย มีนโยบายน าเสนอใหบ้รษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้หรือวิสามญัผูถื้อ
หุน้ แบบ On-site และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่าแบบผสม (Hybrid) เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถาม
ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของส านักงานก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุน้ ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอในการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของ
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยขา้งตน้  

 

ค าชีแ้จง: คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณารูปแบบการจดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปีนีบ้ริษัทยังคงจดัประชุมในรูปแบบ e-meeting หรือ Online meeting ซึ่งไดป้ฏิบัติตาม
ค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มสามารถใชส้ิทธิของตนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับ
บริษัท รวมถึงเลือกใชร้ะบบควบคมุการประชุมที่มีมาตรฐาน และมีการสื่อสารกระบวนการและขัน้ตอนที่จ  าเป็นที่ผูถื้อหุน้
ตอ้งด าเนินการเพื่อใหส้ามารถใชส้ิทธิได ้โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสม ทัง้นี ้ในระหว่างประชมุ บรษิัทไดจ้ดัสรรเวลาที่เพียงพอ
ในการน าเสนอวาระ รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็น นอกจากนีย้งัไดจ้ดัใหม้ี Contact Center 
ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูต้อบขอ้ซักถามหากผู้ถือหุน้พบปัญหาในการใช้งานระบบ 
อย่างไรก็ดี บรษิัทขอน าขอ้เสนอแนะดงักลา่วไปพิจารณาต่อไป 

 

 

 


